

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๒.๓ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ ร่างประมวลจริยธรรม ส.ส.ท. ให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ	๑. เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรม ส.ส.ท. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพื่อพิจารณา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
๓.๒ กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔	มอบหมายให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงข้อมูลและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณากรอบและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ โดยเร็ว ดังนี้ ๑. ควรรำนำเอานโยบายของคณะกรรมการนโยบาย กำหนดเกณฑ์หรือกรอบการประเมินผล โดยจัดทำเป็นระบบการประเมินที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งการประเมินภายใน (ประเมินด้วย KPIs และ OKRs) และการประเมินภายนอก มีกรอบการประเมินและกรอบระยะเวลาการวัดผลและรายงานผลเป็นช่วงๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และนำไปแจ้งต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป</p> <p>๒. ควรใช้ผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการดำเนิน โครงการประเมินของปีที่ผ่านมาในทุกด้านมา กำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การและ ประกาศนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕</p> <p>๓.ให้นำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านที่เกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานของ ส.ส.ท. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ต่อไป</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๓	<p>รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา การควบคุมป้องกันด้านความปลอดภัยและการเชื่อมต่อจาก เครือข่ายภายนอกของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของระบบต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเพียงพอ โดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาเรื่องตำแหน่ง Chief Technology Officer (CTO) หรือ Chief Information Officer (CIO) ที่จะทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ภายใน ส.ส.ท. ให้มีประสิทธิภาพ</p>
๔.๒ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>รับทราบ</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ รายงานคณะทำงานทบทวนระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรณีการดำเนิน โครงการศึกษา ทบทวน และยกร่างเนื้อหา ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการ ดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	<p>๑. รับทราบรายงานคณะทำงานทบทวนระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรณีการดำเนิน โครงการศึกษา ทบทวน และ ยกร่างเนื้อหา ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายฝ่ายบริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	จัดหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมในการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่คณะทำงานฯ กำหนด
๕.๒ แนวทางการนำเสนอข่าวเชิงสืบสวน	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบนำเสนอข่าวของไทยพีบีเอสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัยต่อไป

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย